



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผจก.รายวัน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพสต์ mcot สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น สยามรัฐออนไลน์</p>	<p>รมว.รมช.สธ.เข้ารับตำแหน่ง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์ และ ลงนามใน หนังสือรับหน้าที่ในตำแหน่ง โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และจนท. ให้การต้อนรับ</p> <p>นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวว่า อีก 1 สัปดาห์นายภาจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จึงจะถือว่ารมต.สามารถทำงานได้สมบูรณ์ จึงจะมีการหารือในรายละเอียดของนโยบายอีกครั้ง สำหรับ นโยบายเร่งด่วน เน้นการปรับปรุงและยกระดับการให้บริการของสถานพยาบาล ในการดูแล ประชาชนผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวก รวมถึงความพยายามสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนรักษา ตนเองในเบื้องต้นเพื่อลดอัตราเจ็บป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และ ความแออัดในรพ. ตลอดจนการอบรม บุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วย</p> <p>ในส่วนของนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้มอบหมายให้เลขาธิการ อย. ดำเนินการปลด ล็อกกัญชาและกัญชง ขอให้เสร็จในสมัยนี้ โดยจะต้องทำให้กัญชาและกัญชงเป็นยาที่ประชาชน สามารถเข้าถึง ในส่วนที่เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เป็นยาหลักอยู่ในระบบประกันสุขภาพ แห่งชาติ จะเป็นการลดค่าใช้จ่าย ภาระงบประมาณของประเทศ และอาจกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้าง รายได้ให้กับประเทศ ช่วยเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ซึ่งในส่วนของร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาล ของนายภา บรรจุเรื่องนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์และการพัฒนานวัตกรรมจากกัญชาเป็นวาระ เร่งด่วนของรัฐบาล และได้มอบหมายให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติใน การขับเคลื่อนได้ ส่วนเรื่องการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการจะใช้ได้เฉพาะในบ้าน สิ่งที่จะไม่เกิดขึ้น คือ การซื้อขายและพกพา กัญชาออกนอกสถานที่ กัญชาต้องถูกควบคุมโดยเน้นเรื่องหลักจะต้องเพื่อทาง การแพทย์ ไม่ได้หมายถึงการสูบ เช่น อนาคตอาจให้อสม.ปลูกบ้านละ 6 ต้น เพื่อเป็นพืชสมุนไพร รักษาโรคได้ และ ใช้ประกอบการทหาร</p> <p>ขอให้มั่นใจว่า นโยบายต่างๆที่จะเข้ามาผลักดันและภารกิจที่จะทำจะไม่มีเรื่องประโยชน์ตัวเอง หรือพวกพ้อง คนรู้จักแน่นอน นอกจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยยึดสโลแกน ลดรายจ่าย เพิ่ม รายได้ ร่างกายแข็งแรง เพราะหากประชาชนมีสุขภาพที่ดีก็จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น</p> <p>- ขณะนี้นายสาธิต กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่เข้ามารับตำแหน่งที่ สธ.ซึ่งเป็นกระทรวงที่คนมี ศักยภาพสูง ซึ่งตนมาในฐานะตัวแทนของประชาชน จะตั้งใจทำงานหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต สำหรับ งานที่อยากจะทำ มี 3 ส่วน คือ 1.การรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกาย เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 2.การพัฒนา ระบบ บริการ ลดความแออัดในรพ.ทุกระดับ และ 3.การใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการสนับสนุนการ ให้บริการประชาชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้อมูลสุขภาพของตัวเอง</p> <p>- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนการพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทาง การแพทย์ นั้น ภายในเดือนส.ค.62 รพ.สังกัด สธ.ทุกแห่งพร้อมที่จะให้บริการกัญชาทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ โดยจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์ที่ถูกต้องและมีมาตรฐาน โดยขณะนี้มีการอบรมแพทย์ เกสซ์กรที่จำเป็นผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แล้ว เช่นเดียวกับมีการ อบรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วเช่นเดียวกัน</p>	<p>-</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอ นพ.สมศักดิ์ อรรดศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติด</p>	<p>-</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>เชื้อไวรัสเด็งกีที่มาจากน้ำลายของยุงที่ไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกมาก่อน เมื่อคนถูกยุงกัดจะได้รับเชื้อไวรัสเด็งกีอาจจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการ แต่พบว่าประมาณร้อยละ 2-4 ของผู้ที่ถูกยุงกัดเกิดอาการมากที่เรียกว่า ไข้เลือดออกเด็งกี หรือ ไข้เลือดออก”ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดตามตัว ซึม รับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียน ปวดท้อง อาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ และอาการหนักจนมีภาวะช็อก ซึ่งหากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันท่วงทีจะนำไปสู่การเสียชีวิต</p> <p>พญ.ประอร สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ ป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้ง ทายากันยุง ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควรไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดตามตัว มีผื่น หรือมีภาวะเลือดออก เพื่อติดตามอาการแลปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์</p>	
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ มติชน สุดสัปดาห์</p> <p>เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ ผจก.รายวัน เนชั่นทีวี mthai</p> <p>ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p>อีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่า องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ หลังพบการระบาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ว่า เชื้อไวรัสอีโบล่าไม่น่ากลัว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รายงานว่าย่าต้นตระหนกจนเกินเหตุ การเฝ้าระวังตามจุดผ่านเข้าประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสนามบิน ได้มีการเพิ่มการยกระดับ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบปกติ ซึ่งเชื้อไวรัสอีโบล่าเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง การติดต่อไม่ได้รับแรงถึงขนาดหายใจใส่กันแล้วติด</p> <p>สำหรับปัญหาเรื่องไข้เลือดออก ก็ต้องดูเป็นพิเศษ ขึ้นพื้นฐานทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องดูอย่าให้มีความอับชื้น อย่าให้มีน้ำเสีย น้ำเน่า สิ่งสำคัญที่สุดสมาชิกในครอบครัวมีอาการไข้ใน 1-2 วันหากกินยาแล้วยังไม่ลด อาการวันที่ 3 เพราะเกินจุดตรงนี้ไปจะลำบากแล้ว ทั้งนี้ ก่อนรัฐบาลจะเข้าไปดูแลเราต้องดูแลตัวเองขึ้นพื้นฐานก่อน อย่างไรก็ตาม เราพร้อมสนับสนุนโครงการวิ่งของ คุณ อาทิวราห์ คงมาลัย ที่จะวิ่งเป็นรายภาค ถ้าทำแล้วได้ประโยชน์ทำไมจะไม่สนับสนุน ตนสนับสนุนอย่างเต็มที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้ในประเทศไทย ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดย 1.ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าจาก WHO เฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ทั้งในด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในรพ.ภาครัฐและภาคเอกชน และในชุมชน คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคทั้งที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบิน ด่านทางน้ำ และด่านพรมแดนทางบก 2.เตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งไทยได้รับความร่วมมือจากสหรัฐฯ ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสชนิดนี้ และ 3.มาตรการดูแลรักษา หากมีผู้ป่วยที่มีอาการในข่ายสงสัย โดยใช้มาตรฐานเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีอันตราย ซึ่งรพ.ในสังกัดทั่วประเทศมีความพร้อมอยู่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว เอพีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรณีโรคอีโบล่าแพร่ระบาดในคองโก ตอนกลางของแอฟริกา หลังได้รับยืนยันพบผู้ติดเชื้อในเมืองโกมา เมืองชายแดนติดรวันดา และมีประชากรกว่า 2 ล้านคน</p>	-
<p>มติชน</p>	<p>เตรียมพร้อมก่อนปั่นจักรยาน</p> <p>-เสนอ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การปั่นจักรยาน ทำให้หัวใจ ปอด ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ แนะนำการเตรียมความพร้อมในการปั่นจักรยาน ดังนี้ เตรียมอุปกรณ์ และตรวจเช็คความพร้อมของจักรยาน ทำร่างกายพร้อม โดยการอบอุ่นร่างกาย ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งหลังปั่น</p>	-
<p>สปริงนิวส์</p>	<p>ข้อมูลสุขภาพเท็จ</p> <p>- เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับวิธีการรักษาอาการปวดประจำเดือนให้</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>หายได้ เพียงนำเอาสำลี ชุบแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ วางลงบนสะดือ ก็จะช่วยให้อาการปวดประจำเดือนนั้นหายไปได้ อย. แนะนำว่า การดูแลตนเองที่ถูกต้อง หากมีอาการปวดประจำเดือน ก็คือ 1. นอนพัก ใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบ 2. กินยาแก้ปวดประจำเดือน เช่น ยาพาราเซตามอล ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) และ ควรปรึกษาแพทย์ หากมีอาการปวดรุนแรงหรือกินยาแก้ปวดแล้วอาการไม่ดีขึ้น</p>	
<p>มติชน ไทยรัฐ ไอเอ็นเอ็น ผจก.ออนไลน์</p>	<p>เปิดช่องให้คำปรึกษาออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อัตราการฆ่าตัวตายของเด็กและวัยรุ่น กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จถึง 300 กว่ารายต่อปี ดังนั้นการค้นหาช่องทางในการช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นจึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน และเป็นที่มาในการพัฒนาความร่วมมือโครงการกำแพงหัวใจ - พญ.ดุชนฎิ จิงศิริกุลวิทย์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการกำแพงหัวใจ เป็นโครงการที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบให้การปรึกษาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอู๋ก้า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตให้แก่ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบโรงพยาบาลออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะขยายบริการให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 10-24 ปี กลุ่มอื่นต่อไป 	-
<p>มติชน</p>	<p>เตือนโรคไข้หูดับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร เน้นการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ และสะอาด เพราะการบริโภคเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบหลู้ หมูดิบ หรือหมูกระทะปิ้งย่างไม่สุก มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ ส่งผลให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ข้อสังเกตของการได้รับเชื้อพบว่า หลังรับประทาน 3-5 วัน จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะ จนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแข็ง หูหนวก ท้องเสีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยผู้ป่วยจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที 	-
<p>สปริงนิวส์</p>	<p>“แผ่นดีที่ออกซ์เท้า โฆษณาเกินจริง”</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว จากที่มีการโฆษณาขาย “แผ่นดีที่ออกซ์เท้า” อ้างสารพัดคุณวิเศษว่า ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในให้เป็นปกติ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้น ช่วยอาการการเจ็บปวด เมื่อยล้า ลดอาการบวม ช่วยให้อารมณ์กระปรี้กระเปร่ามากขึ้น และช่วยให้หลับสนิทมากขึ้นช่วงเวลากลางคืน” เพียงแค่ปิดที่บริเวณฝ่าเท้า ซึ่งความจริงเป็นเพียง เหงื่อจากฝ่าเท้า ซึมเข้าไปในแผ่น แล้วเปลี่ยนสีสารที่อยู่ข้างในให้กลายเป็นสี โดยแผ่นดีที่ออกซ์เท้าพวกนี้ ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตโฆษณาจาก อย. 	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch